

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)

จำนวน ๑๗ สายงาน วาง ๒ สายงาน

พนักงานเทศบาลได้ฝึกอบรมความรู้ในหลักสูตรตามสายงาน จำนวน ๑๓ สายงาน

คิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ ๘๖.๖๗ ของสายงานทั้งหมด

ที่	ชื่อสายงาน	หลักสูตรโครงการอบรมฯ	หมายเหตุ
๑	นักบริหารงานเทศบาล	โครงการอบรมสัมมนาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง “ทศวรรษใหม่การปกครองท้องถิ่นไทย”	
๒	นักบริหารงานทั่วไป	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) รายงานที่ต้องบรรจุในแผนการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประจำปี ๒๕๖๒) การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. ๒๕๖๒ (ระเบียบใหม่)” รุ่นที่ ๗	
๓	นักบริหารงานการคลัง	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางยกเลิกบัญชีระบบมือเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS” (ฝึกปฏิบัติจริง)	
๔	นักบริหารงานช่าง	โครงการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ “การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีปฏิบัติในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามแนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ ๔	
๕	นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	- วาง -	
๖	นักบริหารงานการศึกษา	โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์มาตรฐานการศึกษาและรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ในระดับสังกัด รุ่นที่ ๑	
๗	นักจัดการงานทั่วไป	โครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
๘	นักทรัพยากรบุคคล	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)	
๙	นิติกร	โครงการอบรมหลักสูตรหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ดีของราชการส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒	
๑๐	นักวิชาการเงินและบัญชี	โครงการฝึกอบรม “การเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”	

ที่	ชื่อสายงาน	หลักสูตรโครงการอบรมฯ	หมายเหตุ
๑๑	นักวิชาการคลัง	- ไม่มีไปอบรม -	
๑๒	นักพัฒนาชุมชน	โครงการอบรมการดำเนินงานเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รุ่นที่ ๗	
๑๓	นักวิชาการศึกษา	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) และโปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กสำหรับโรงเรียน (KidDiary School) ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๕	
๑๔	เจ้าพนักงานธุรการ	- ไม่มีไปอบรม -	
๑๕	เจ้าพนักงานพัสดุ	โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “วิธีปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๒ (ระเบียบใหม่ฯ)”	
๑๖	นายช่างโยธา	- ว่าง -	
๑๗	ครู	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ด้านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และแผนการจัดประสบการณ์ด้วยโครงการอย่างง่าย Active Learning ตามหลัก “ศาสตร์พระราชา”	